



ผลงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 วันที่ 13-15 พ.ย. 2562 อิมแพ็ค



หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว > 5G/ไอเอ็มแอล > ถ่ายทอดสด PRD sharing

สถาบันคชบาลแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU โครงการจ้างบับัด เพื่อใช้ช่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บับัดบุคคลออกทิสติก

11 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 58

สถาบันคชบาลแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม MOU โครงการจ้างบับัด เพื่อใช้ช่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บับัดบุคคลออกทิสติก

สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจ้างบับัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้ช่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บับัดบุคคลออกทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาโครงการและพัฒนาโปรแกรมบับัดด้วยช่างไทย รวมทั้งได้ร่วมกันอนุรักษ์ช่าง ณ ห้องหอสตินศุภสาร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สำหรับโครงการจ้างบับัด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้เริ่มศึกษาการนำช่างไทยมาเป็นสื่อบับัดในเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปี คณะทำงานได้ดำเนินการโครงการจ้างบับัดอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินการที่ทำให้ทราบว่าผู้ได้รับการบับัดมีพัฒนาการดีขึ้นสามารถปรับพฤติกรรมปรับตัวให้ดีขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจมีการรายงานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เช่น มีการแสดงออกทางสีหน้าที่ดีขึ้น รู้จักสบตา ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้น มีสมาธิจดจ่อและมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมมากขึ้น มีความกล้าเพิ่มขึ้น กล้าสัมผัสช่างแม้จะเป็นครั้งแรกในชีวิต และกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ดีขึ้น เข้าใจธรรมชาติของสัตว์มากขึ้น จนมีพฤติกรรมทางสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

จากความสำเร็จดังกล่าว จึงทำให้เกิดแนวคิดของการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานให้ต่อเนื่อง ในการดำเนินโครงการจัดตั้งเป็นคลินิกข้างบำบัด เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในด้านวิจัย การบริการวิชาการ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 5482 9322

#สถาบันคชบาลแห่งชาติ #โครงการข้างบำบัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ จาณูรี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง



ซีพีเอฟ สนับสนุน มช. จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9





หมวดข่าว ▾ ข่าวแยกตามจังหวัด ▾ ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ▾ กิน-เที่ยว-พัก ▾ อื่นๆ ▾

ศวท-มช.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รร.พะเยาพิทยาคม

11 พฤศจิกายน 2562

32



ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชา ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี ได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนของโรงเรียน พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวนทั้งสิ้น 73 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในรายวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และดาราศาสตร์ ใน ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





